

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 800

Section: First Section/ตลาดหุ้น

วันที่: พุธที่ 4 ตุลาคม 2561

ปีที่: 25

ฉบับที่: 6065

หน้า: 15(กลาง)

Col.Inch: 42.07

Ad Value: 33,656

PRValue (x3): 100,968

ศิลป์: ชาว-ดำ

คอลัมน์: เจาะกระดาน: เคาะขา..วนไป



เคาะขา..วนไป

หากเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของดัชนีในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาจะเห็นว่า ดัชนีพยายามรักษาฐานแนวรับสำคัญบริเวณ 1,750 จุดตลอดเวลา จนนำไปสู่ปรากฏการณ์ในหมู่ผู้เล่นที่เรียกกันว่า “เคาะขา..วนไป” ซึ่งเป็นชนวนเหตุที่ทำให้เรา ๆ ท่าน ๆ ได้เห็นหุ้นตัวเดิม ๆ ออกสลับไปขึ้น ๆ ลง ๆ ตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็อาจมีหุ้นบางตัวที่สามารถพุ่งทะยานไปข้างหน้าได้อย่างร้อนแรงจะบอกให้

ประเด็นดังกล่าวทำให้ “โมนิก้า” กล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคำได้ว่า I don't care เพราะเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า วันไหนไม่มีอะไรน่ากลัวกว่าวันวาน บวกกับสตอรี่เกี่ยวกับภาพรวมของกำไรยังไม่ดีสวย ดัชนีก็ควรทะยานขึ้นไปได้ไกลกว่าที่เป็นอยู่ เต็มถึงพยายามให้แฟนคลับดูการอ่อนตัวของหุ้นบางตัวในทีนี้ มันเป็นจังหวะของการ “เล่นรอบ” หรือ “หมดรอบ” กันแน่เจ้าคะ

เหมือนกับการพุ่งทะยานของดัชนีในภาคเช้าขึ้นไปถึงระดับ 1,757.43 จุด ก่อนจะอ่อนตัวลงมาเรื่อย ๆ จนถึงเวลาปิดตลาดลงมายืนอยู่ที่ระดับ 1,741.96 จุด ลบไป 6.13 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 5.78 หมื่นล้านบาท ส่วนเป็นเรื่องที่นักเล่นต้องคิดให้ออกสักทีว่า ยุทธการตีแล้วสาดเป็นเหตุการณ์ที่เห็นจนชินตาหรือยัง ? หากเข้าใจเรื่องดังกล่าวอย่างถ่องแท้ ก็สามารถกำหนดท่าทีในการเป็นชาวสวนได้อย่างเต็มตัวได้เลย

เช่นเดียวกับการหลุดตัวหนักของหุ้น EA หลังจากเกิดข่าว “นักร้อง” มีอาชีพของประเทศไทยอย่าง “ศรีสุวรรณ” ร้องแรกแหกกระเชาะว่า ต้องระงับโครงการเบตเตอร์ให้ได้ เพราะกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ทั้งที่รู้ๆ อยู่เต็มอกของตัวเองว่า เจ้าของที่ดินเป็นคนบอกเลิกสัญญาเช่าทำบ่อกุ้งบ่อปลาด้วยตนเอง บวกกับทุกคนก็รู้กันมาเป็นเวลานานแล้วว่า ที่ตรงนั้นจะพัฒนาเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาลนะจ๊ะ

บรรดาเมฆาเลยไม่เข้าใจกระบวนการทำงานของ “นักร้อง” มีพื้นฐานความคิดมาจากอะไร ? ก็ในเมื่อเห็นกันจนทั่วว่า ทุกขั้นตอนของ

บริษัทนี้ทำถูกต้องตามกฎหมาย จู๋ หมายความว่าให้คนที่ทำตามระเบียบแบบแผน “โมนิก้า” มองเป็นเรื่องที่ไม่สวยงามสักเท่าไร ? แถมยังทำให้ราคาหุ้นดิ่งลงมาปิดที่ 48.25 บาท ลบไป 2.25 บาท หรือลงไป 4.45% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1.86 พันล้านบาทแบบนี้..พีศรี พุดผัดไปแล้ว..พีศรี พุดใหม่ได้นะ (คนเขาจะได้ครัทธา)..ออิอิ

แม้ทั้งเรื่องขึ้นๆมาทั้งที่ “โมนิก้า” คงต้องหันมามองหุ้น MTC กับ SAWAD ก่อนใครเพื่อนอีกตามเคย เพราะเป็นดาวเด่นที่บวกสวนตลาดหุ้นได้อย่างยอดเยี่ยมกระทัดรัด โดยรายแรกก็ขึ้นมาปิดที่ 51.75 บาท บวกไป 3 บาท หรือขึ้นไป 6.15% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1.80 พันล้านบาท ส่วนรายหลังวิ่งขึ้นมาปิดที่ 49 บาท บวกไป 1.50 บาท หรือขึ้นไป 3.15% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1.75 พันล้านบาท เต็มมองเป็นสตอรี่เกี่ยวกับกำไรค่อนข้างดี บรรดาขาลุยเลยให้แวลูค่อนข้างสูง หุ้นถึงขั้นไม่รู้จักเห็นดักเหนือใจล่ะจ๊ะ

ส่วนรายที่เหมาะสำหรับเล่นรอบสุด ๆ เพราะเคลื่อนไหวในรอบเดิม ๆ “โมนิก้า” ของพุ่งเป้าไปยังหุ้น PTTGC เพราะในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาหุ้นเคลื่อนไหวไปมาในรอบ 80-82 บาทเป็นส่วนใหญ่ บวกกับวานนี้หุ้นขึ้นมาปิดที่ 82 บาท บวกไป 1.25 บาท หรือขึ้นไป 1.55% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1.90 พันล้านบาท เต็มขอเรียนตามตรงว่า เทียนมีลูนิงขึ้นไปหายอดเก่าบริเวณ 85 บาทนะตัวเอง

สำหรับรายที่แหวกโผเดิมขึ้นมาแบบไม่น่าเชื่ออย่าง IVL ถือเป็นช็อตที่ทำให้ “โมนิก้า” อึ้งก็มิไปพักใหญ่เหมือนกัน เพราะการกระชากขึ้นมาปิดที่ 62 บาท บวกไป 2.75 บาท หรือขึ้นไป 4.65% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4.81 พันล้านบาท เหมือนเป็นการส่งสัญญาณให้รู้ว่า หุ้นจะไปไกลกว่ายอดเดิมบริเวณ 63 บาท จึงต้องติดตามดูผลงานจะทำได้สำเร็จจริงไหม ? หลังวานนี้กระชากขึ้นแรงจนแนวต้าน 60 บาทขาดวินอย่างง่ายดายนะซี

ไหน ๆ แม้ทั้งเรื่องมีลูนิงขึ้นมาทั้งที่

“โมนิก้า” ขอหันมามองหุ้น GUNKUL เพื่อเสนอเป็นทางเลือกให้กับนักเล่นที่ช้อบหุ้นประเภทเทิร์นอะราวด์เป็นธงนำ บวกกับวานนี้เห็นหุ้นสี่แรงชายช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายได้อย่างยอดเยี่ยม จนสุดท้ายปิดเสมอตัวไปที่ระดับ 3.26 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 206 ล้านบาท เต็มมองเป็นช็อตที่มีลูนิงขึ้นไปสร้างฐานบริเวณ 3.50 บาทในไม่ช้าจะบอกให้

ปิดท้ายกันในรายของ “เจ้าจำปี” ซึ่งมูฟเมนต์ราคาวันนี้ออกอาการสับตัดผิดคอนเซ็ปต์ Smooth as Silk ไปพอสมควร โดยขึ้นไปทำจุดสุดยอดที่ 16.30 บาท ก่อนทรุดลงมาปิดปิดแอ่งเม้งที่จุดต่ำสุด 15.70 บาท ลบไป 0.10 บาท หรือ 0.63% ด้วยมูลค่า 254.38 ล้านบาท “โมนิก้า” ถือเป็นจังหวะต้องจ้องมองอย่างใกล้ชิด ชนิดหายใจรดต้นคอ เพราะดูเหมือนใครบางคนต้องการแสดงอิทธิฤทธิ์ผ่านมูลค่าหุ้นปลอม ๆ เพื่อให้ความเหนือเจ้า อี้ย! เพื่อฝันส่วนตัวสุดจริงสมจั่งขึ้นมาจะซี

ใครคนนั้นที่ว่า คือชื่อแป๊ะด้านมาร์เก็ตติ้งที่มีบุคลิกสุขุม แลดูน่าศรัทธา สามารถพูดปลุกใจบรรดาเสือป่าให้รู้สึกกระหึ้นกระหือหรือได้เสมอมา แถมยังเป็นคนเดียวกับกับใครคนนั้นที่เคยเชียร์ในผลงานขึ้นโบว์ดำ พุดขึ้นราคาหุ้น THAI เมื่อปี 59 ด้วยวิถีเดียวกันนี้ จนราคาพุ่งทะลุ 30 บาท ก่อนลงเอยด้วยโศกนาฏกรรม เหตุเพราะปัจจัยพื้นฐานไม่เอื้ออย่างที่คุยโอเอาไว้ ตามประสานักการตลาด (...โลก) ingsจ๊ะ

ครั้งนี้ “โมนิก้า” แวะเสี่ยงกันคำด้วยถ้อยคำรุนแรงจากใครอีกคน ทำนองว่า “สโไบสั่งให้เดินหันหน้าอีกแล้ว !!” งานนี้หวาดเสียวประวัติศาตร์อาจซ้ำรอย ใช้ลิลาชั้นครูแสดง “พริเซน-เตชั่น” ก่อนส่งไม้ให้เด็กในโอวาทรับช่วงต่อ ไปสร้างความเชื่อมั่นผ่านกระดานหุ้นด้วยวิธีกด ๆ ลาก ๆ และท้ายสุดก็กลาแบบสุดดั่งกระดิ่งหมูก่อนปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมเมื่อรู้สึกเต็มเต็มกับคำเซซชมแบบฉาบฉวยแล้ว...ไปก่อนนะฮ้า “รักคุณเท่าฟ้า” นะฮ้า จ๊ิบ ๆ

ปล.ใครไม่เชื่อ ลองถาม “บลจ.อมู ๆ” ดูก็ได้นะจ๊ะ เคาะจะหาว่าไอ้คนดีไม่เตือน ! ออิอิ